

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น





ประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการโครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการด้านต่าง ๆ “การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล” ณ ศาลเจ้าพ่อโพธิ์ทอง “โรงจิว” หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวผกามาศ ภูประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้เชิญตัวแทน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผอ. ร.ร.โพธิ์ทอง “จินตามณี”/ผอ. ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)/ผอ. กศน./อสม./สมาชิก อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ประธานชมรมกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนประชาคมและผู้ที่มีสนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมครบทั้ง ๑๓ ชุมชน

ผลการมีส่วนร่วม

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลเจ้าพ่อโพธิ์ทอง “โรงจี่ว” หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยต้องการให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองหมั่นตรวจสอบไฟฟ้าริมเขื่อน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ และติดกระจกโค้งตามแยกต่าง ๆ ภายในชุมชน พร้อมทั้งยังแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ทางหน่วยงานแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงตามสายที่ชำรุด ส่งผลให้เกิดปัญหาเวลามีข่าวสารสำคัญ ประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและทั่วถึง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

หน่วยงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน โดยจะนำเอาความคิดเห็นของชาวบ้านนั้นไปปรับปรุงเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี โดยจะประชุมกับส่วนงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป